

ด่วนมาก

ที่ มท ๐๒๐๕.๑/ว ๕๐๔๓



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประเด็นการตรวจราชการฯ จำนวน ๔ หน้า

๒. แบบรายงานการตรวจราชการฯ จำนวน ๑ หน้า

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๕ เรื่อง ประกอบด้วย ๑) การเตรียมความพร้อมในเรื่องการระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม และการสำรวจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท ๒) โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ๓) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๔) การดำเนินงานด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ๕) กรอบภารกิจงานสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในระยะเวลา ๙๐ วัน

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด จึงขอให้จังหวัดจัดส่งข้อมูลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการทราบผ่านระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection) ของสำนักตรวจราชการและเรื่องราวจังหวัด สป. ตามแบบรายงานฯ เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักตรวจราชการและเรื่องราวจังหวัด

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๕๘๕๐/มท ๕๐๔๕๔

“วิสัยทัศน์ดี มีคุณธรรม นำความพอเพียง”

ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔

ลำดับ ที่	ประเด็นการตรวจราชการของ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย	หมายเหตุ
๑	<p>การเตรียมความพร้อมในเรื่องการระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม และการสำรวจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท</p> <p>๑.๑ โครงการฟื้นฟู บำรุงแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัยแล้งและอุทกภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดได้ฟื้นฟู บำรุง พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในการแก้ไขปัญหายุทกภัยแล้งและอุทกภัย โดยการขุดลอกปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติที่ต้นเขินในพื้นที่ประสบภัยแล้งเพื่อกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้ง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำในฤดูน้ำหลากเพื่อให้สามารถใช้ป้องกันการเกิดอุทกภัยได้อีกทางหนึ่ง หรือไม่ อย่างไร - จังหวัดได้ทำโครงการฟื้นฟู บำรุงแหล่งน้ำเดิมที่ต้นเขิน เช่น สระน้ำ หนองน้ำ คู คลอง แหล่งน้ำอื่นๆ ที่ไม่มีปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินในการดำเนินการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัยหรือไม่ อย่างไร - จังหวัดได้จัดทำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหายุทกภัยแล้งและอุทกภัยหรือไม่อย่างไร มีจำนวนเท่าใด ผลการดำเนินการเป็นอย่างไร - ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ <p>๑.๒ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท (เพิ่มเติม)</p> <p>ครั้งที่ ๓ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัด ๖๒ จังหวัดที่ประสบภัย ได้เร่งดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อน รับรองความถูกต้องของข้อมูล และส่งรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบภัยที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ เพื่อขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓ ตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไร - จังหวัดได้จัดทำและส่งแผนการจ่ายเงินให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ และส่งรายชื่อผู้ประสบภัย พร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้รวดเร็ว ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ อย่างไร 	<p>-กรมป้องกันฯ</p> <p>-ทุกจังหวัด</p> <p>-ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๖/ว ๔๑๕๘ ลว ๓ ต.ค. ๒๕๕๔</p> <p>-หนังสือกรมป้องกันฯ ที่ มท ๐๖๑๗/ว ๑๑๒๗๘ ลว ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๔</p>

ลำดับ ที่	ประเด็นการตรวจราชการของ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย	หมายเหตุ
	<p>- จังหวัดมีมาตรการอย่างไรบ้างในการป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินเพื่อขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครั้วเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓ ตามมติคณะรัฐมนตรี หรือการสวมสิทธิและเรียกร้องผลประโยชน์จากครั้วเรือนผู้ประสบภัยหรือไม่อย่างไร และมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นดังกล่าวหรือไม่ ถ้ามีจำนวนเท่าใด และผลการตรวจข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร</p> <p>- จังหวัดมีมาตรการอย่างไรบ้างในการป้องกันการทุจริต</p> <p>- ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ</p>	
๒	<p>โครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต ๒๕๕๔/๒๕๕๕</p> <p>- จังหวัดได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับอำเภอหรือไม่ อย่างไร /มีผลการดำเนินการอย่างไรบ้าง</p> <p>- จังหวัดได้แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำข้าวระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่คอยแนะนำช่วยเหลือการทำงานของจังหวัด และรวมถึงร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ หรือไม่</p> <p>- ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พ.ย.๒๕๕๔ จังหวัดได้เตรียมความพร้อมโรงสีที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรองรับปัญหาปริมาณข้าวที่เกษตรกรจะนำมาจำนำ หรือไม่ อย่างไร และหากมีปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ได้รวบรวมปัญหาต่างๆ แจ้งให้คณะกรรมการกำกับดูแลการรับจำนำข้าวพิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไปหรือไม่ อย่างไร</p> <p>- จังหวัดได้กำชับเน้นย้ำเรื่องการทุจริตการรับจำนำข้าวในทุกกระบวนการรับจำนำ การสวมสิทธินำข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่ อย่างไร และมีมาตรการป้องกันอย่างไร</p> <p>- จังหวัดต้องจัดระบบให้เกษตรกรที่มาจำนำข้าวให้เป็นไปอย่างโปร่งใสเท่าเทียมกัน</p> <p>- จังหวัดให้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การรับจำนำในกรณีเกษตรกรนำข้าวมาจำนำในปริมาณที่เท่ากัน แต่จะได้รับเงินแตกต่างกัน เช่น ความชื้นเกินกว่า ๑๕% ก็จะถูกหักตามเปอร์เซ็นต์ที่เกิน และถ้ามีสิ่งเจือปนเกินกว่าร้อยละ ๒ ก็จะถูกหัก เป็นต้น สำหรับข้าวหอมมะลิ ก็จะแตกต่างจากข้าวอื่นๆ โดยจะมีการสุ่มทดสอบข้าวจำนวน ๑๐๐ กรัม มาสีทดสอบ หากผลปรากฏว่า ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ๔๒ กรัม ก็จะถูกหัก ทุกๆกรัม กรัมละ ๒๐๐ บาท และในทางตรงกันข้ามหากเกษตรกรรายใดสีทดสอบแล้วได้จำนวนกรัมเกินกำหนด เช่นได้ ๔๔ กรัม ก็จะได้รับเงินเพิ่ม ๔๐๐ บาท เป็นต้น</p>	<p>- ทุกจังหวัด (เฉพาะจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ)</p> <p>- กรมการปกครอง</p> <p>- ที่ มท ๐๓๑๐.๓/ว ๔๕๓๖ ลงวันที่ ๙ พ.ย.๒๕๕๔</p> <p>- ที่ มท ๐๓๑๐.๓/ว ๔๕๘๖ ลงวันที่ ๑๔ พ.ย.๒๕๕๔</p>

ลำดับ ที่	ประเด็นการตรวจราชการของ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย	หมายเหตุ
	<p>- ผลการดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการรับจำนำข้าวที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิ สาระผล) เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้มีการรับจำนำยุงฉางของเกษตรกร คือ ข้าว ๒ ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว (เมล็ดยาว/เมล็ดสั้น) โดยมอบให้ ธ.ก.ส. เป็นผู้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป มีการดำเนินงานอย่างไร</p> <p>- มีจำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่อย่างไรบ้าง จำนวนกี่เรื่อง/ผลการตรวจสอบและดำเนินการเป็นอย่างไร</p> <p>- ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ</p>	
๓	<p>การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>- จังหวัดต้องเน้นย้ำและให้ความสำคัญดำเนินการในเรื่องแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๕</p> <p>- จังหวัดได้จัดทำแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการแผนงาน โครงการ งบประมาณ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไร</p> <p>- อำเภอดำเนินการจัดให้มีชุดตำบลแล้วหรือยัง ชุดตำบลแต่ละชุดได้มีผู้ประสานพลังแผ่นดินในแต่ละหมู่บ้านหรือไม่ และผู้ประสานพลังแผ่นดิน ๒๕ คน ได้ดำเนินกิจกรรมที่ทำให้รู้สภาพถึงปัญหาหมู่บ้านของตน และมีการดำเนินการแก้ไขปัญหหรือไม่ อย่างไร</p> <p>- จังหวัดต้องให้ความสำคัญเรื่องของการสมัครใจบำบัดและการติดตามผลภายหลังการบำบัด และผลการดำเนินการอย่างไร</p> <p>- สรุปผลการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวมและการวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดเป็นอย่างไรบ้าง</p> <p>- ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ</p>	<p>- ทุกจังหวัด</p> <p>- กรมการปกครอง</p>
๔	<p>การดำเนินงานด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</p> <p>- ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิอย่างละเอียดรอบคอบอย่าให้มีการทุจริต สวมสิทธิหรือหลอกลวงผู้สูงอายุ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ อย่างไร</p> <p>- ผู้สูงอายุและผู้พิการได้ดำเนินการตามระเบียบ มท.๕๒, ๕๓ หรือไม่ อย่างไร</p> <p>- จังหวัดได้เร่งรัดการจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ตามกำหนดเวลาหรือไม่ อย่างไร</p> <p>- ผู้สูงอายุและผู้พิการได้มาลงทะเบียนตามกำหนดเวลาและมีความครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร</p> <p>- ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/จำนวนเรื่องร้องเรียนในประเด็นดังกล่าวมีอะไรบ้าง</p>	<p>- ทุกจังหวัด</p> <p>- สส.</p>

ลำดับ ที่	ประเด็นการตรวจราชการของ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย	หมายเหตุ
๕	<p>ผลการดำเนินการตามกรอบภารกิจงานสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในระยะเวลา ๙๐ วัน ๕ เรื่อง ดังนี้ (ตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทยหน้าที่ ๒ ข้อที่ ๖ ในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)</p> <p>๕.๑ การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย และเตรียมการป้องกันภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆ</p> <p>๕.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด</p> <p>๕.๓ การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>๕.๔ การเงินทุนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>๕.๕ การบริหารงานบุคคลด้วยระบบคุณธรรม</p>	<p>-จังหวัดที่ประสบอุทกภัย</p> <p>-ทุกจังหวัด</p> <p>-๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>-ทุกจังหวัด</p> <p>-ทุกจังหวัด</p>

แบบรายงานการตรวจราชการ

ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

- งานตามนโยบายเร่งด่วน งานตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย การตรวจราชการพิเศษ งานอื่นๆ

นโยบาย แผนงาน/โครงการ..... จังหวัด

ประเด็นการตรวจราชการ	การดำเนินการ และผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ